

BÁO CÁO KẾT QUẢ

**Tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc
lần thứ VI, năm 2018**

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

1. Công tác hướng dẫn triển khai

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan phối hợp đã ban hành Kế hoạch, Thê lệ và Hướng dẫn triển khai Hội thi khối CBCC trẻ toàn quốc lần thứ VI, năm 2018 tới tất cả các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Đoàn các bộ, ban, ngành Trung ương với một số lưu ý như sau:

- Thí sinh dự thi không quá 35 tuổi (*tính đến ngày 31/12/2018*) là cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, được quy định cụ thể tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 06/2010/NĐ-CP (*bao gồm cả công chức trong cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân*), hoặc viên chức theo Luật viên chức năm 2010 (*trừ những viên chức là giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo*).

- Tất cả các thí sinh tự trang bị máy tính xách tay thu được wifi và được cài đặt phần mềm (*quy định tại Điều 2, Thê lệ Hội thi*) và được phép sử dụng dữ liệu, tài nguyên đã có trên máy tính của mình để làm bài thi.

2. Về đăng ký tham dự Hội thi toàn quốc

Hội thi năm nay có 43 đơn vị đăng ký dự thi (36 tỉnh, thành¹ và 07 bộ, ban, ngành Trung ương²) với 169 thí sinh, trong đó:

Khối K1 (cấp xã): 39 thí sinh;

Khối K2 (cấp huyện): 43 thí sinh;

Khối K3 (cấp tỉnh và bộ, ngành Trung ương): 66 thí sinh;

Khối T (tập thể): 148 thí sinh;

Khối S (sản phẩm sáng tạo): 29 thí sinh.

(08 thí sinh tham dự cả phần thi cá nhân, tập thể và sản phẩm sáng tạo)

¹ Có 27 tỉnh không tham dự Hội thi năm 2018: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hoà Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Quảng Trị, Khánh Hoà, Hậu Giang, Vĩnh Long, Long An, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Yên Bái.

² Các bộ, ban, ngành Trung ương tham dự Hội thi năm 2018: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Viện KSNĐTC, Ngân hàng Trung ương.

Ban Tổ chức Hội thi đã nhận được 24 sản phẩm sáng tạo của 18 đơn vị, trong đó có 20 sản phẩm, 03 ý tưởng và 01 đề án. Ban chấm sơ khảo đã chọn ra 15 sản phẩm, 03 ý tưởng và 01 đề án tốt nhất để tham dự vòng chung khảo Hội thi toàn quốc.

3. Tình hình tổ chức Hội thi tại các tỉnh, thành

Năm nay có 30 tỉnh, thành đoàn³ tổ chức Hội thi cấp tỉnh, một số tỉnh có nhiều thí sinh tham gia dự như: Đồng Nai (700 thí sinh thi sơ tuyển bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến), Trà Vinh (179 thí sinh), An Giang (109 thí sinh), Bình Phước (79 thí sinh), Quảng Nam (70 thí sinh), Bình Dương (68 thí sinh)... Một số tỉnh, thành tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức kết hợp với Hội thi Tin học trẻ, như: Bắc Ninh, Yên Bái, Sơn La, Hải Dương, Quảng Bình, Tiền Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Bình Phước, Gia Lai...

Về công tác tổ chức, Hội thi tại các tỉnh, thành được triển khai nghiêm túc, thực hiện đúng theo Thể lệ, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ. Trong công tác phối hợp, hầu hết các tỉnh, thành đoàn đã chủ động phối hợp với các sở, ngành như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học... để triển khai tổ chức tốt Hội thi tại địa phương.

Tuy nhiên, năm nay số lượng sản phẩm sáng tạo dự thi còn hạn chế; một số tỉnh, thành tổ chức Hội thi cấp tỉnh và đăng ký dự thi chậm so với quy định, gây không ít khó khăn cho công tác tổ chức Hội thi toàn quốc như: Cần Thơ, Tây Ninh, Thái Nguyên, Ninh Thuận... Đặc biệt có 27 đơn vị không tham gia Hội thi toàn quốc năm 2018. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm.

II. KẾT QUẢ

Căn cứ vào Thể lệ, cũng như kết quả chấm thi và đề nghị của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức Hội thi đã quyết định trao 04 giải Nhất, 14 giải Nhì, 27 giải Ba và 51 giải Khuyến khích cho các phần thi kỹ năng, tập thể và sản phẩm, đề án sáng tạo; trao 03 giải đồng đội cho các đơn vị có kết quả thi toàn đoàn xuất sắc nhất, giải Nhất: Bắc Ninh, giải Nhì: thành phố Hồ Chí Minh, giải Ba: Hà Nội.

Ban Tổ chức cũng trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kèm phần thưởng bằng tiền mặt cho các thí sinh và các đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Hội thi⁴.

³ Yên Bái, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang.

⁴ Danh sách thí sinh và các đơn vị đạt giải thưởng đã được công bố trên Cổng TTĐT Tài năng trẻ Quốc gia tại địa chỉ www.tainangviet.vn

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Theo nhận định chung, Hội thi đã được tổ chức một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo đúng theo quy định của Thể lệ đối với tất cả các nội dung thi, cũng như công tác tổ chức, phục vụ Hội thi.

1. Về chất lượng Hội thi

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo chất lượng năm nay tiếp tục được nâng cao với tất cả các khối thi; thí sinh có nhiều cố gắng và có sự chuẩn bị tốt trước khi dự thi.

Đề thi được nhiều thí sinh đánh giá là phù hợp, truyền tải được những vấn đề nóng hổi của cuộc sống vào Hội thi, tạo cảm hứng sáng tạo cho đoàn viên thanh niên, công chức trẻ sáng tạo ứng dụng Công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên thế giới.

Hầu hết thí sinh đều có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, khai thác thông tin Internet để thu thập, xử lý, biên tập, trình bày văn bản hành chính trong công tác của mình, đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin theo quy định hiện hành. Các thí sinh đã thể hiện khá tốt kỹ năng làm việc nhóm, phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ với nhau trong thu thập, xử lý số liệu, phân tích, đánh giá, trình bày báo cáo đề xuất giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử của Việt Nam.

Các sản phẩm sáng tạo dự thi đã bám sát yêu cầu thực tế, phục vụ công tác chuyên môn của các công chức, viên chức trong các đơn vị. Nhiều sản phẩm có tính thực tiễn cao, áp dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông minh, tiêu biểu như các sản phẩm: Nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, Nghiên cứu và xây dựng giải pháp quản lý dữ liệu và truy xuất thông tin, Phần mềm đăng ký khám bệnh trực tuyến, Hệ thống hỏi đáp tự động về chính sách tài chính áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo...

2. Về công tác tổ chức

Ban Tổ chức đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo tổ chức tốt Hội thi. Bố trí chu đáo địa điểm ăn, nghỉ cho các thí sinh; tổ chức cho thí sinh, lãnh đạo các đoàn đi tham quan một số di tích, thắng cảnh của thành phố biển Phú Yên.

Công tác tuyên truyền, cổ vũ Hội thi được đẩy mạnh với sự phối hợp hiệu quả của các báo như: Báo Tiền Phong, Báo Thanh niên, Báo Sinh viên...; truyền thông trên mạng xã hội; treo bandroll, banner... trên một số phố chính và các địa điểm diễn ra các hoạt động chính của Hội thi. Xây dựng phóng sự truyền truyền về Hội thi phát tại Lễ Tổng kết và phát sóng trên VTV2.

Tỉnh đoàn Phú Yên, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học tỉnh Phú Yên và trường Đại học Xây dựng Miền Trung đã chủ động triển khai các công

việc được phân công, trực tiếp chủ trì một số nội dung của Hội thi và tạo mọi điều kiện tốt nhất trong phạm vi có thể cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để hỗ trợ, phục vụ Hội thi an toàn và thành công tốt đẹp.

Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII-2019 dự kiến được tổ chức tại tỉnh An Giang, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, đặc biệt là các đơn vị chưa tham dự Hội thi năm 2018, tập trung chỉ đạo tổ chức Hội thi cấp tỉnh, thành và đăng ký tham dự Hội thi toàn quốc năm 2019 với số lượng và hiệu quả cao nhất.

Nơi nhận:

- Đ/c BTTN BCH TW Đoàn (để báo cáo);
- Bộ KH&CN, Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT, Hội Tin học Việt Nam;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc,
- Các đoàn dự thi;
- Lưu KHCN, VP.

**TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Bình Minh